

บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิดที่ 31.81บาท ทรงตัว แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.75-31.9 บาท

บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.81 บาท ทรงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.82 บาท แนวโน้มมีทิศทางอ่อนค่า หลังค่าเงินดอลลาร์มีทิศทางแข็งค่าจากแรงหนุนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี คาดรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.75 -31.90 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.81 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.82 บาท โดยค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้น

*โดยค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าได้ปัจจัยสนับสนุน หลังจากเมื่อวานนี้สหรัฐรายตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมาแข็งแกร่ง และดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ ได้แก่ ตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. ปีนี้ที่ออกมาขยายตัว 1.6% สูงสุดตั้งแต่เดือน ก.ย. 60

*ด้านข้อมูลผู้ขอสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐรายสัปดาห์ล่าสุดออกมาต่ำสุดในรอบ 50 ปี นับจากปี 2512

*อีกทั้งมีแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นสหรัฐ เมื่อคืนนี้ปิดบวก 110 จุด

*ขณะที่ค่าเงินยูโรมีทิศทางอ่อนค่าลง หลังจากยูโรโซนรายงานข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) เดือนมี.ค. ปีนี้ ออกมามีตัวเลขหดตัวติดกันเป็นเดือนที่ 3 จากผลกระทบของภาคการผลิตรถยนต์ของเยอรมนีที่ลดลง รวมถึงความไม่มั่นใจของภาคธุรกิจส่งผลให้มีการชะลอการลงทุนจากความกังวลในประเด็นการแยกสหราชอาณาจักรออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป(Brexit) กับสงครามทางการค้า(Trade War) ระหว่างจีนกับสหรัฐ

*ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ในช่วงปลายเดือน เม.ย.นี้ตัวแทนของสหรัฐจะเดินทางไปเจรจการค้ากับจีนซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสจะได้ข้อสรุปทางการค้าในช่วงต้นเดือน พ.ค. ปีนี้

*ติดตามในสัปดาห์หน้าจะมีการรายงานตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/62 ของสหรัฐ

*วันที่ 22 เม.ย.นี้จะมีการรายงานตัวเลขส่งออกเดือน มี.ค. 62 ของไทยซึ่งตลาดคาดว่าที่ยังหดตัวต่อเนื่อง

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.38 จากวานนี้ 97.47

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 314.92 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,089.22 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 31.817 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้